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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๕. นายถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.ดร.ธัญญา  ทะพิงค์แก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๙. จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. นายนิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๓. ผศ.สารุ่ง  ตันตระกูล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. ผศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนัญชยา  รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม รองอธิการบดี 
๑๐. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี 
๑๑. ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๓. ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๔. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๕. ผศ.ดร.ชวิศ  จิตรวิจารณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. นายวินัย  ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๗. ผศ.ดร.อนุวัติ  ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๘. ผศ.กัลยา หงษาวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๙. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ รักษาการผู้อํานวยการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๒๐. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๑. นายอนุพงษ์ วรรณะ หัวหน้างานบัญชี 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมโดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงานการประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ได้ บุคคลอ่ืนที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังน้ี  
   
  



๓ 
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม  
 
  ๑.๑.๑ พิธีรบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายถนอม อินทรกําเนิด  

ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ตนดํารง
ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในเช้าวันน้ี ซึ่งพิธีดังกล่าวได้ดําเนินไป 
ด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งน้ี นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้คํามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่
อย่างสุดความสามารถและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ  
 

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
 - ไม่มี - 
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๓.๑ การถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๖/๒๕๕๗  

กรณี ขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานในคดี 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยศาลปกครองเชียงใหม่ มีหมายแจ้งคําสั่งศาล ลงวันที่  
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๖/๒๕๕๗ กรณีที่อาจารย์  
จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้ทําคําร้องขอเพ่ิมเติมพยานหลักฐาน 
ในคดี ย่ืนต่อศาลปกครองเชียงใหม่ จึงแจ้งมายังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพ่ือทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ การถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๓๖/๒๕๕๗  
กรณี ขอเพ่ิมเติมพยานหลักฐานในคดี 
 
  



๔ 
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 ๑.๓.๒ วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๒ รายการ คือ 
(๑) ปีที่ ๙ ฉบบัที่ ๑/๒๕๕๖ 

  (๒) ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้จัดทําวารสารวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งบัดน้ีวารสารฯ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖ และปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขึ้น จํานวน 
๒ รายการ คือ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖ และปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรดึงบัญชีรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าที่พิจารณาผลงานตําแหน่งทางวิชาการ (Peer review) ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) เน่ืองจากมีความน่าเช่ือถือและมีมาตรฐาน  
 

 ๑.๓.๓ วารสารพงิค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๒ รายการ 
(๑) ปีที่ ๑๑ ฉบบัที่ ๒๑ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
(๒) ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 

  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งบัดน้ีวารสารฯ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๑ ประจําเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ และปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

รับทราบ วารสารพิงค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๒ รายการ 
(๑) ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๑ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
(๒) ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  



๕ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยไม่มี
การแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
  
 - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
  - ไม่ม ี– 
 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 

๔.๒.๑ แต่งต้ังกรรมการประจําคณะครุศาสตร ์
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
กรรมการประจําคณะครุศาสตร์ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 
๑. มหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  

ในยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑ ว่า “พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” ดังน้ัน แต่ละคณะควรพิจารณาและให้ความสําคัญในการแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
คณะ เน่ืองจากเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

๒. หน้า ๔๓ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 
 เป็น “ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗๑๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 



๖ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๓. หน้า ๔๓ ลงช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “(ดร.ถนอม อินทรกําเนิด)” 
 เป็น “(ดร.นายถนอม อินทรกําเนิด)” 
๔. ควรใช้คํานําหน้านามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ในวงการวิชาการ หากเป็นหนังสือราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นทางการให้ใช้ตําแหน่ง ดร. เป็นคํานําหน้านามได้ เพ่ือเป็นการให้เกียรติบุคคล 
ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่หากเป็นหนังสือราชการทั่วไปที่เป็นทางการไม่ควรใช้ตําแหน่ง ดร. 
เป็นคํานําหน้านาม เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็น 
คํานําหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ จํานวน ๔ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่
นําเสนอ ดังน้ี 

๑. รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย์เสริมศร ีไชยศร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๔. นายโกศล ปราคํา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 

 
๔.๒.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

  



๗ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 
๑. หน้า ๕๐ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 
 เป็น “ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗๑๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 
๒. หน้า ๕๐ ลงช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “(ดร.ถนอม อินทรกําเนิด)” 
 เป็น “(ดร.นายถนอม อินทรกําเนิด)” 
๓. ควรใช้คํานําหน้านามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ในวงการวิชาการ หากเป็นหนังสือราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นทางการให้ใช้ตําแหน่ง ดร. เป็นคํานําหน้านามได้ เพ่ือเป็นการให้เกียรติบุคคล 
ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่หากเป็นหนังสือราชการทั่วไปที่เป็นทางการไม่ควรใช้ตําแหน่ง ดร. 
เป็นคํานําหน้านาม เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็น 
คํานําหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน ๑๐ ราย 
รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ เป็น ประธานกรรมการ 
๒. นายภาสกร โทณะวณิก รองคณบดี 

เป็น กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักราช ฟ้าขาว รองคณบดี 

เป็น กรรมการ 
๔. นายวรพล วัฒนเหลืองอรุณ หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เป็น กรรมการ 
๕. นายสุรสิงห์ แสงโสด หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน 

เป็น กรรมการ 
๖. นายบรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณพันธ์ุ ใจหล้า คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
๘. หัวหน้าสํานักงานคณบดี เป็น เลขานุการ 
๙. นางสาวณัฐนันท์ โสภา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยลําดับที่ ๒ – ๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสามปี 

 
  



๘ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒.๓ แต่งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 
๑. มหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  

ในยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑ ว่า “พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” ดังน้ัน แต่ละคณะควรพิจารณาและให้ความสําคัญในการแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
คณะ เน่ืองจากเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

๒. หน้า ๕๒ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 
 เป็น “ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗๑๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 
๓. หน้า ๕๒ ลงช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “(ดร.ถนอม อินทรกําเนิด)” 
 เป็น “(ดร.นายถนอม อินทรกําเนิด)” 
๔. ควรใช้คํานําหน้านามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ในวงการวิชาการ หากเป็นหนังสือราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นทางการให้ใช้ตําแหน่ง ดร. เป็นคํานําหน้านามได้ เพ่ือเป็นการให้เกียรติบุคคล 
ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่หากเป็นหนังสือราชการทั่วไปที่เป็นทางการไม่ควรใช้ตําแหน่ง ดร. 
เป็นคํานําหน้านาม เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็น 
คํานําหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๔ ราย รายละเอียด
ตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี กิตติวรเชฏฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย์สุรศักด์ิ วัฒเนสก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย์ยุวดี พีรพรพิศาล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 



๙ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 

 
๔.๒.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 
๑. หน้า ๕๔ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 
 เป็น “ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗๑๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 
๒. หน้า ๕๔ ลงช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “(ดร.ถนอม อินทรกําเนิด)” 
 เป็น “(ดร.นายถนอม อินทรกําเนิด)” 
๓. ควรใช้คํานําหน้านามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ในวงการวิชาการ หากเป็นหนังสือราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นทางการให้ใช้ตําแหน่ง ดร. เป็นคํานําหน้านามได้ เพ่ือเป็นการให้เกียรติบุคคล 
ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่หากเป็นหนังสือราชการทั่วไปที่เป็นทางการไม่ควรใช้ตําแหน่ง ดร. 
เป็นคํานําหน้านาม เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็น 
คํานําหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน ๙ ราย รายละเอียด
ตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็น ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตร ี รองคณบดี 

เป็น กรรมการ 
๓. นายมงคล ยะไชย  รองคณบดี 

เป็น กรรมการ 



๑๐ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา อินทะกูล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 
เป็น กรรมการ 

๕. นางธิดารัตน์ เปรมประสพโชค หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
เป็น กรรมการ 

๖. นางรัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณาจารย์ประจํา 
เป็น กรรมการ 

๗. นายธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล คณาจารย์ประจํา 
เป็น กรรมการ 

๘. หัวหน้าสํานักงานคณบดี เป็น เลขานุการ 
๙. นางสาวจินตภา อัจฉริยากร เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยลําดับที่ ๒ – ๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสามปี 
 

๔.๒.๕ แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 
๑. หน้า ๕๖ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 
 เป็น “ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗๑๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 
๒. หน้า ๕๖ ลงช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “(ดร.ถนอม อินทรกําเนิด)” 
 เป็น “(ดร.นายถนอม อินทรกําเนิด)” 
๓. ควรใช้คํานําหน้านามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ในวงการวิชาการ หากเป็นหนังสือราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นทางการให้ใช้ตําแหน่ง ดร. เป็นคํานําหน้านามได้ เพ่ือเป็นการให้เกียรติบุคคล 
ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่หากเป็นหนังสือราชการทั่วไปที่เป็นทางการไม่ควรใช้ตําแหน่ง ดร. 
เป็นคํานําหน้านาม เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็น 
คํานําหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ 



๑๑ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๑๐ ราย รายละเอียดตาม 
(ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็น ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ คําใจ รองคณบดี 

เป็น กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ชุ่มอุ่น  รองคณบดี 

เป็น กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรสา สอนศรี หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ 

เป็น กรรมการ 
๕. นางกัลยา ใจรกัษ์ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เป็น กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวีร์ ชัยอมรไพศาล คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
๗. นางเจิมขวัญ รชัชุศานติ คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
๘. หัวหน้าสํานักงานคณบดี เป็น เลขานุการ 
๙. นางสาวเบญจมาศ สีตะพันธ์ุ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางวิไลลักษณ์ ธูปเทียน เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยลําดับที่ ๒ – ๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสามปี 

 
๔.๒.๖ แต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ข้อ ๑๓ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจํา
วิทยาลัยนานาชาติ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 
  



๑๒ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. มหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  
ในยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑ ว่า “พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” ดังน้ัน แต่ละคณะควรพิจารณาและให้ความสําคัญในการแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
คณะ เน่ืองจากเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

๒. หน้า ๕๘ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 
 เป็น “ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗๑๓ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 
๓. หน้า ๕๖ ลงช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “(ดร.ถนอม อินทรกําเนิด)” 
 เป็น “(ดร.นายถนอม อินทรกําเนิด)” 
๔. ควรใช้คํานําหน้านามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ในวงการวิชาการ หากเป็นหนังสือราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นทางการให้ใช้ตําแหน่ง ดร. เป็นคํานําหน้านามได้ เพ่ือเป็นการให้เกียรติบุคคล 
ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่หากเป็นหนังสือราชการทั่วไปที่เป็นทางการไม่ควรใช้ตําแหน่ง ดร. 
เป็นคํานําหน้านาม เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็น 
คํานําหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน ๓ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) 
คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๒. นายสรภพ เช้ือดํารง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๓. นายอนุชา ดํารงมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
 
๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 

 
  ๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกีารศึกษา ๒๕๕๗  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วน 
ตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน 
๔๕๑ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ดังน้ี 



๑๓ 
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สําเร็จการศึกษา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 ระดับปริญญาเอก ๑ คน 
 ระดับปริญญาโท ๑ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๔๔๙ คน 

   รวม ๔๕๑ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

อนุมัติให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๔๕๑ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 

  ๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศกึษาสําหรับนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ 

ประกาศ และข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เพ่ือให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ซึ่งแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

บัดน้ี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 
หน้า ๗๑ ข้อ ๑๑ (๑) ควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ภาษาให้มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย และไม่ผิดหลัก

ของการใช้ภาษา ระหว่างคําว่า เสียชีวิต ตาย และถึงแก่กรรม 
 

  



๑๔ 
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มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบที่นําเสนอ โดยมอบ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาเกี่ยวกับการใช้ภาษาของคําดังกล่าว 

 
  ๔.๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การบริหารและการดําเนนิงานของวิทยาลยัพัฒนาเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. .... 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ 

ประกาศ และข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. .... เพ่ือให้คณะกรรมการกล่ันกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิจารณาก่อนนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และทบทวนในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘  

บัดน้ี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฉบับน้ี รวม ๕ ครั้ง ดังน้ี 

 (๑) การประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 (๒) การประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 (๓) การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 (๔) การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 (๕) การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 
๑. เน่ืองจากปัจจุบันวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียยังไม่มีผู้มีคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในข้อ ๘ (๓) คือ  
มีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่าสามปี จึงเห็นควรให้ตัดข้อน้ีออก 
เพ่ือให้การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียดําเนินต่อไปได้ 

๒. ควรให้ความสําคัญและพิจารณาเรื่องนักศึกษาตกค้างอย่างรอบคอบ ว่าจะบริหารจัดการกับ
นักศึกษาดังกล่าวอย่างไร หากเปลี่ยนสถานะจากสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็น 
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  

๓. ควรพิจารณาเกี่ยวกับจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 



๑๕ 
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๔. ควรพิจารณาถึงความชัดเจนของจํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

๕. โครงสร้างของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมีลักษณะอย่างเดียวกัน
กับบัณฑิตวิทยาลัยหรือไม่ และมีจุดเด่น มีความเหมือน และมีความแตกต่างจากบัณฑิตวิทยาลัยอย่างไร  

๖. การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียอาจใช้การบริหาร 
ในรูปแบบของคณะกรรมการประจําหลักสูตรเหมือนกับบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยก็ไม่มีระบบ
ภาควิชาเช่นเดียวกัน  

๗. เน่ืองจากเดิมมีสถานะเป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adi-CET) 
แต่ปัจจุบันเปลี่ยนสถานะเป็นวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ดังน้ัน การยกเลิก
ข้อบังคับเดิมและจัดทําข้อบังคับใหม่เป็นการถูกต้องแล้ว  

๘. ในการ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ไม่ควรนําข้อจํากัดหรือปัญหาการบริหารในปัจจุบันมาเป็น
ตัวกําหนดกรอบของตัวเอง เน่ืองจากทําให้ไม่เติบโตในอนาคตได้ หากเปิดช่องของภาควิชาไว้ได้ก็จะเป็นการดี
ต่อมหาวิทยาลัยเอง เพราะการแก้ไขข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ได้กระทําได้โดยง่าย วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียน้ีเป็นหน่วยงานที่สร้างภาพลักษณ์และสร้างช่ือเสียงที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หากนําปัญหาในปัจจุบันทั้งเร่ืองงบประมาณและบุคลากรมาตีกรอบ 
อนาคตมหาวิทยาลัยจะไม่เติบโต  

๙. ข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีประการเดียวที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในครั้งน้ี คือ ข้อ ๗ (๓) กรณีคณาจารย์ประจําจํานวนสองคนที่จะมาเป็นกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  

๑๐. เดิมสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adi-CET) ไม่ได้ต้ังเป็นส่วนงาน
ภายใน แค่เรียกกันเป็นการภายในเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกําลังแก้ปัญหาเชิงระบบและเชิงโครงสร้าง 
ส่วนปัญหาด้านการบริหาร ท่านอธิการบดีจะรับไปดําเนินการ อีกทั้งสภามหาวิทยาลัยเคยมีมติไว้แล้ว คือ (๑) 
มอบให้ไปดําเนินการเขียนกฎหมายเพ่ือให้เป็นส่วนงานภายใน เป็นวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย และ (๒) มอบฝ่ายบริหารดําเนินการเรื่องคุณภาพวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ต่อไป  

๑๑. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ออก
ประกาศเรื่องการจัดต้ังวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียไปแล้ว เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๑๒. เน่ืองจากเป็นห่วงว่าอาจารย์ประจําในวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
จะไม่สามารถมาเป็นกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียได้ จึงมีข้อเสนอ 
๒ ประการ คือ (๑) ให้เอาคณาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยเลือกกันเอง เอาเพียง ๒ คน มาเป็นกรรมการ ก็ได้ 
และ (๒) ตัดข้อ ๘ (๓) ออกไป เพราะหากตัดข้อ ๘ (๓) ออกไป อาจารย์ประจําของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียก็สามารถเป็นคณะกรรมการฯ ได้ และก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนเร่ือง
หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และนักศึกษาค้างท่อไม่ได้เก่ียวกับเรื่องโครงสร้าง อีกทั้งนักศึกษา 
ที่ กําลังศึกษาอยู่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด แต่ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษามากกว่า  
และหลักสูตรน้ีที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่น้ัน หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ และ
จัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน คนที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวก็จะได้ศักด์ิและสิทธ์ิของปริญญา



๑๖ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ทุกประการ ปริญญาจะระบุว่าสําเร็จสาขาวิชาอะไร แต่ไม่ได้บอกว่าสําเร็จและสังกัดคณะอะไร น่ีคือข้อเท็จจริง
ในเรื่องของมาตรฐานการศึกษา 

๑๓. ความเป็นภาควิชาน้ันจะต้องมีศาสตร์เฉพาะของตัวเอง มิใช่สหวิทยาการ หากว่าเป็นการบูรณาการ 
การผสมผสาน บางครั้งจะเรียกว่าโปรแกรมวิชา จะไม่มีภาควิชา แต่การบริหารหลักสูตรต่าง ๆ น้ัน บริหารโดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร เพราะฉะน้ันนิยามของภาควิชาไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ 

๑๔. เรื่องประสบการณ์ มาตรฐานหลักสูตร ประกาศปี ๒๕๔๘ ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศไว้ไม่ได้ระบุถึงประสบการณ์การทํางาน แต่ระบุถึงวุฒิ
การศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ฉะน้ัน จํานวนปีที่ทําการสอนไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของ
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ฉะน้ันหากตัดข้อ ๘ (๓) และภาควิชาออกก็ไม่ทําให้เสียหายในเชิงคุณภาพและ
เชิงมาตรฐาน 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับที่นําเสนอ 
โดยให้แก้ไข ดังน้ี 

๑. ย่อหน้าแรก แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเก่ียวกับ
การบริหาร...” เป็น “โดยที่เป็นการสมควรกําหนดปรับปรุงเก่ียวกับการบริหาร...”  

๒. ตัดข้อ ๘ (๓) ออก 
๓. แก้ไขคํานําหน้าช่ือการลงช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อความ จากเดิม “(ดร.ถนอม อินทรกําเนิด)” เป็น “(ดร.นายถนอม อินทรกําเนิด)” 
 

  ๔.๔.๓ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. .... 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ 

ประกาศ และข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ 
(ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ....  
ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา และเสนอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น้ัน บัดน้ี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวและอยู่ในระหว่างส่งมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. .... เพ่ือรองรับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

  



๑๗ 
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มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศที่นําเสนอ ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
- ไม่ม ี- 
 
๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
- ไม่ม ี- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 
 ๕.๑ รายงานการเงนิประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นําระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ มาใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ัน 
 บัดน้ี งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗  
ตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ ซึ่งประกอบด้วย
รายงานการรับเงินรายได้ งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบทดลอง เรียบร้อยแล้ว ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  

รับทราบ รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 ๕.๒ รายงานการเงนิประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นําระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ มาใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ัน 
 บัดน้ี งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ  
ซึ่งประกอบด้วยรายงานการรับเงินรายได้ งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบทดลอง เรียบร้อยแล้ว ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  



๑๘ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย  
รับทราบ รายงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
 ๕.๓ รายงานการเงนิประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นําระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ มาใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ัน 
 บัดน้ี งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  
ตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ ซึ่งประกอบด้วย
รายงานการรับเงินรายได้ งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบทดลอง เรียบร้อยแล้ว ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  

รับทราบ รายงานการเงินประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 ๕.๔ รายงานการเงนิประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นําระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ มาใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ัน 
 บัดน้ี งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘  
ตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ ซึ่งประกอบด้วย
รายงานการรับเงินรายได้ งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบทดลอง เรียบร้อยแล้ว ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  

รับทราบ รายงานการเงินประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 ๕.๕ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทนุ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๓ กองทุน 
(๑)  กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 (๒)  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  (๓)  กองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย  
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดต้ังกองทุนน้ัน ๆ ซึ่งได้กําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 



๑๙ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๓ กองทุน ดังน้ี  

(๑)  กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(๒)  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

   (๓)  กองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย  
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  

รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จํานวน ๓ กองทุน ดังน้ี  

(๑)  กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(๒)  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

  (๓)  กองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย  
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุม
ทราบเก่ียวกับการจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” ซึ่งจัดทําโดย Cybermetrics 
Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน ได้ทําการสํารวจมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอันดับเว็บไซต์น้ัน 
เพ่ือวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร 
หรือ อ่ืน ๆ  
 อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ดังกล่าวได้จัดอันดับและเผยแพร่ ๑๐ อันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยราชภัฏในไทย 
จึงเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยและเป็นที่พูดถึงกันในแวดวงมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าเพราะเหตุใดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ถึงไม่ปรากฏอยู่ใน ๑๐ อันดับ ดังกล่าว 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะรองอธิการบดี รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ได้ช้ีแจงเก่ียวกับเรื่องน้ีว่า เน่ืองจากการจัดอันดับเว็บไซต์น้ัน เพ่ือวัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” และเกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย 

(๑) PRESENCE (20%)  คือ จํานวนหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยภายใต้โดแมน Contents published, 
every webpage, all formats, both static and dynamic pages (วัดด้วย Google) 

(๒) OPENNESS (15%) คือ จํานวนไฟล์เอกสาร (.pdf, .doc, .docx, .ppt) ที่นําเสนอบนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย และอ้างอิงได้จาก Google Scholar institutional research repositories, rich files published 
.pdf, .docx, .ppt (วัดด้วย Google Scholar) 

(๓) IMPACT (50%) คือ จํานวนลิงค์ภายนอกที่ลิงค์มาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย all external inlinks 
receives from third parties (วัดด้วย Majestic SEO and Scholar) 



๒๐ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

(๔) EXCELLENCE (15%) คือ จํานวนบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ academic 
papers published in high impact international journals. 
 ซึ่งหากพิจารณาจากเกณฑ์การจัดอันดับดังกล่าว สามารถต้ังข้อสังเกตได้ว่าน่าจะมีปัญหาในส่วนของ
จํานวนไฟล์เอกสารที่นําเสนอบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ซึ่งให้เกณฑ์ไว้ (15%) และจํานวนลิงค์ภายนอกที่ลิงค์มา
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมีจํานวนน้อย และในส่วนน้ีให้เกณฑ์ไว้ที่ (50%) จึงอาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ไม่ปรากฏอยู่ในการจัดอันดับดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารบางประการ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. น่าแปลกใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ มีคนเข้ามาดู website มากกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน 

๒. ควรเชิญคณบดีแต่ละคณะ ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานักต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เน่ืองจากเป็นเรื่องสําคัญและมีผลต่อสาธารณะ 

๓. หากเห็นว่าเรื่องน้ีมีความสําคัญ มหาวิทยาลัยต้องแก้ไขปัญหาโดยหามืออาชีพมาช่วยวางแผนว่าจะ
ทําอย่างไรให้ข้อมูลใน website ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สามารถค้นหาได้ง่าย หากมหาวิทยาลัยอาศัย 
การลงข้อมูลฟรี ก็สามารถค้นหาได้เช่นกันแต่อาจจะเจอท้าย ๆ แต่หากมหาวิทยาลัยยอมจ่ายก็จะเจอข้อมูล 
เป็นอันดับต้น ๆ ทําให้หาง่าย และน่าเช่ือถือ อาจจะทําให้มีการตอบรับมากย่ิงขึ้น ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่น่าสนใจ 

๔. ควรต้ังคณะทํางานขึ้นมาเป็นกิจจะลักษณะโดยทําการวิเคราะห์อย่างจริงจังเก่ียวกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในประเทศไทย ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อยู่ในอันดับที่เท่าไรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันที่เก่าแก่ และจังหวัดเชียงใหม่กําลังจะกลายเป็นเมืองมรดกโลก 
ดังน้ันควรวิเคราะห์ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ควรเพ่ิมเติมในส่วนไหน และขาดตกบกพร่องในส่วนใดบ้าง 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีศักยภาพพอที่จะดําเนินการ โดยเฉพาะด้านภาษาล้านนา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบการจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” และมอบมหาวิทยาลัย
พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา Website ของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างภาพลักษณแ์ละ
เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙ .๓๐ น . ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ- 
เฉลิมพระเกียรติ 
 
  



๒๑ 
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 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 เน่ืองจากนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจทุกวันพุธ สัปดาห์ ที่ ๓ และสัปดาห์ ที่ ๔ ของทุกเดือน  
จึงนําเสนอที่ประชุมว่าขอเปลี่ยนกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย จากทุกวันพุธที่ ๔ ของทุกเดือน เป็น  
ทุกวันพุธที่ ๑ ของทุกเดือน โดยเริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และเปลี่ยน
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย จากทุกวันพุธที่ ๔ ของทุกเดือน เป็นทุกวันพุธที่ ๑ ของทุกเดือน โดยเริ่ม
ต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐ น. 
 
 มนัญชยา รัตนกิจ สมเกตุ อุทธโยธา 
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 สารุ่ง ตันตระกูล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


